

Số: 05/HD-UBND

Cao Ngạn, ngày 15 tháng 02 năm 2024

## HƯỚNG DẪN

### Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-VHTT, ngày 30/01/2024 của Phòng Văn hóa và thông tin thành phố Thái Nguyên về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Nâng cao nhận thức, củng cố sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Đảm bảo phương châm “*chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả*” góp phần duy trì mặt trận dư luận thuận lợi trong vấn đề Biển Đông; chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trước những vụ việc phức tạp liên quan đến chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam liên quan đến biển, đảo. Gắn tuyên truyền biển, đảo với các hoạt động giao lưu kết nghĩa; công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, dân tộc; truyền thống của Quân đội, Quân chủng Hải quân, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.

Đấu tranh phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo để kích động các tầng lớp Nhân dân, gây chia rẽ, bất ổn trong nước, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

##### 2. Yêu cầu

Quán triệt công tác tuyên truyền biển, đảo là mặt trận quan trọng bên cạnh các mặt trận chính trị, ngoại giao, pháp lý và thực địa; là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Coi việc nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội về biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị...

Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có vấn đề phức tạp nảy sinh trên Biển Đông và những vùng biển khác thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn các đơn vị, địa phương xác định hình thức tuyên truyền phù hợp, đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả yêu cầu của từng giai đoạn, đối tượng tuyên truyền cụ thể. Đối với những vụ việc phức tạp nảy sinh, cần cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc, phù hợp. Tập trung nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung tuyên truyền. Đẩy mạnh đa dạng hóa, hiện đại hóa các phương thức, loại hình thông tin tuyên truyền; tích cực áp dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là truyền thông mạng xã hội.

## **II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Nội dung**

Tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến biển, đảo được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW; Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam...

Nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển trong việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Việt Nam; những việc ta đã và đang làm trên các mặt trận trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trật tự an toàn khu vực ven biển và trên các vùng biển của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.

Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; làm rõ nội hàm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về vấn đề biển, đảo Việt Nam. Không để xuất hiện, lan tỏa thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn.

Đẩy mạnh tuyên truyền những chiến công của quân và dân ta nói chung, của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 60 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (02 và 05/8/1964 - 02 và 05/8/2024). Những tấm gương tiêu biểu, điển hình về ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển; giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ của cán bộ, chiến sỹ các lực lượng trong Quân chủng Hải quân.

Tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và với quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Phối hợp tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn thành phố nhằm thu hút nhân tài vào phục vụ cho Quân chủng Hải quân.

Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động ý nghĩa, thiết thực và những đóng góp tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trong thành phố hướng về biển, đảo quê hương; gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

## **2. Hình thức, phương pháp thực hiện**

Các cơ sở xóm, cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng các loại hình báo chí, truyền thông mới, các hình thức trực tuyến, mạng xã hội, công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại. Tiếp tục phát huy các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các tác



phẩm nghệ thuật. Có cơ chế động viên, khuyến khích những người có uy tín, tiếng nói trong cộng đồng, xã hội tích cực tham gia công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới. Đổi mới các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, hấp dẫn, giàu cảm xúc, thu hút người đọc, dễ lan tỏa rộng rãi.

Quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng, chia sẻ các quan điểm tích cực, thông tin chính xác về biển, đảo Việt Nam. Động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật tuyên truyền về đề tài biển, đảo quê hương.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ người thành phố Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo trong cả nước trong những dịp lễ, tết...

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo năm 2024 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển, đảo trong cả nước.

- Chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để chủ động định hướng, xử lý các tình huống đột xuất, nhạy cảm, phức tạp phát sinh; đề xuất các giải pháp trước những tác động của diễn biến liên quan đến tình hình biển, đảo, không để xảy ra “điểm nóng”.

#### 2. Công chức Văn hóa – xã hội

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, cổ động hướng về biển, đảo quê hương. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi có lồng ghép nội dung về biển, đảo.

- Thường xuyên cập nhật nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền đảm bảo sát đối tượng, thực tiễn và đúng định hướng. Chủ động lan tỏa, chia sẻ những phát ngôn của Bộ Ngoại giao, các tin, bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương về tình hình biển, đảo Việt Nam. Tăng cường lượng tin, bài về những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực có liên quan tới biển, đảo; đồng thời phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về vấn đề biển, đảo.

#### 3. Các ông bà trưởng xóm

- Thường xuyên cập nhật nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền trên hệ thống loa cơ sở đảm bảo sát đối tượng, thực tiễn và đúng định hướng. Chủ động lan tỏa, chia sẻ những phát ngôn của Bộ Ngoại giao, các tin, bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương về tình hình biển, đảo Việt Nam.

Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để chủ động định hướng, xử lý các tình huống đột xuất, nhạy cảm, phức tạp phát sinh; đề xuất các giải pháp trước những tác động của diễn biến liên quan đến tình hình biển, đảo, không để xảy ra “điểm nóng”.

Trên đây là hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Phòng VH TT Thành phố;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND; UB MTTQ;
- Ban ngành, Đoàn thể CT-XH;
- Các xóm;
- Lưu: VT, VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lưu Anh Tuấn**



